

GIỮA HAI KỶ HỢP

THỊ TRẤN QUỲNH CÔI

Có chợ mới nhưng tiểu thương vẫn “cố thủ” ở chợ cũ

Trong nhiều lần tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cử tri phản ánh chợ truyền thống của thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã xuống cấp nghiêm trọng. Địa phương xây dựng chợ mới nhưng 4 năm qua các tiểu thương vẫn “cố thủ” ở chợ cũ không bảo đảm các điều kiện kinh doanh, đề nghị huyện và các ngành chức năng tập trung giải quyết.



Các ki-ốt tại chợ Quỳnh Côi mới xây dựng năm 2013 nhưng luôn đóng cửa.

Gần đây nhất, ngày 27/11/2017, tại cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã Quỳnh Hồng, thành viên Ban Quản lý chợ Quỳnh Côi phản ánh: Chợ Quỳnh Côi hiện đã xuống cấp trầm trọng. 370 hộ kinh doanh trong điều kiện chật chội, ẩm thấp, mất vệ sinh, không bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chợ cũ xuống cấp, song chợ mới xây dựng khung trang ngay bên cạnh lại không có người vào kinh doanh. Theo ông Hạnh, ông và Ban Quản lý chợ đã nhiều lần có đơn kiến nghị với huyện có phương án giải quyết, song đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Theo phản ánh của cử tri, chiều ngày 4/12/2017, phóng viên Báo Thái Bình đã có mặt tại thị trấn Quỳnh Côi để tìm hiểu thực tế. Đúng là chợ cũ Quỳnh Côi kinh doanh trong điều kiện không bảo đảm an toàn, môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà để xe xây dựng đã mấy chục năm, nay tìu tàn, cũ nát, vừa tương bị bong tróc khắp nơi, ngói lợp mái nhà xô tụt, kèo sắt han gỉ và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Rác thải chất đống và dột ngay tại góc chợ, khu vệ sinh sát các quầy hàng không được cải tạo,



Hộ kinh doanh vô tư hàn xi sắt ngay quầy bán quần áo, tiềm ẩn các nguy cơ gây ra cháy, nổ.

dọn rửa thường xuyên, cả ngày bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các hộ kinh doanh. Bên cạnh các quầy bày bán quần áo và các mặt hàng dễ cháy, hộ kinh doanh vô tư hàn xi sắt đồ đựng hàng, bàn tĩa lửa điện ra xung quanh, rất nguy hiểm. Khu vực bán thực phẩm tươi sống, rau, hoa quả và hàng ăn để kê sát nhau, các mặt hàng bày bán trong điều kiện ẩm thấp, do không có hệ thống thoát nước nên nước xả tràn khắp nền chợ, gây nên cảnh lây lỵ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hộ kinh doanh chẳng dấy, buột

bạt, bày hàng hóa khắp chợ, miễn là tiện cho mình nhưng trông rất mất mỹ quan. Do điều kiện kinh doanh trong chợ chật chội, người kinh doanh tràn ra các tuyến đường xung quanh chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa, cản trở việc đi lại của người dân và các phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Qua tìm hiểu được biết, chợ Quỳnh Côi được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1986, hiện có 370 gian hàng kinh doanh. Vì chợ được xây dựng từ nhiều năm đã hết khấu hao và xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của người



Chợ Quỳnh Côi cũ xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm vệ sinh môi trường.



Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh khu vực chợ Quỳnh Côi cũ làm nơi kinh doanh, buôn bán.

dân nên huyện Quỳnh Phụ quyết định xây dựng chợ mới. Ngày 17/2/2011, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Quỳnh Côi theo hình thức BOT. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt (thành phố Thái Bình). Tổng vốn đầu tư xây dựng chợ hơn 48 tỷ đồng. Tháng 10/2013, chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 của chợ trên diện tích đất sát ngay chợ cũ với tổng vốn đầu tư khoảng 38 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ chuyển toàn bộ số hộ kinh doanh đang họp tại chợ cũ sang chợ mới, triển khai xây dựng ngay giai đoạn 2. Tuy nhiên, đã 4 năm trôi qua, chợ mới đặt tiêu chuẩn loại I được xây dựng khung trang, các gian hàng được bố trí khoa học, hợp lý, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về kinh doanh, song các hộ kinh doanh trong chợ cũ viện nhiều lý do kiên quyết “cố thủ” ở lại, không di dời sang chợ mới.

Từ chối chợ mới, kiên quyết bám trụ lại chợ cũ trong điều kiện xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm điều kiện vệ sinh, chống cháy, nổ, ô nhiễm môi trường, rõ ràng tiểu thương đang

lựa chọn cái lợi trước mắt mà không lường trước được những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình và khách hàng. Mặt khác, kinh phí xây chợ lớn, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, huyện Quỳnh Phụ cũng không thể có nguồn để đầu tư và việc huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh là chủ trương đúng. Được biết, đã có 75% tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Quỳnh Côi cũ đăng ký, nộp tiền mua các ki-ốt, gian hàng kinh doanh. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư 38 tỷ đồng xây dựng chợ mới khang trang nhưng giờ lại bỏ trống. Việc xây dựng chợ mới là chủ trương đúng và ở đây có hai yếu tố tiện lợi đều đáp ứng yêu cầu của cả người bán và người mua. Vậy lý do gì mà chợ không đi vào hoạt động. Trao đổi với phóng viên Báo Thái Bình qua điện thoại, đồng chí Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc giải quyết, sau khi có kết quả sẽ có trả lời cho các

MẠNH CƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

đời sống cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các doanh nghiệp và mong các doanh nghiệp tiếp tục động viên người lao động, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm đóng góp tích cực hơn nữa vào ngân sách của tỉnh; cam kết hỗ trợ các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan rà soát lại, từ đó giải quyết kịp thời kiến nghị của các doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố ngay sau hội nghị này tập trung chỉ đạo rà soát, luân chuyển cán bộ để nâng số thu khoán hộ; quan tâm đến các khoản thu vãng lai, nhất là thu thuế từ lĩnh vực xây dựng cơ bản đối với các công trình ngoài ngân sách; rà soát lại kết luận của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ hoàn thuế đối với nhà nước; yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính về đất, thuế và phí đối với các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là vận tải thủy.

THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 1)

tiếp tục được triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Năm 2018, thành phố phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 13,1% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.932,3 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 89,1%, cơ quan, đơn vị văn hóa 97% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%...

TRIỂN KHAI DỰ ÁN... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo về triển khai dự án bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết và việc thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy.

Các khu đất ngập nước có lợi ích quan trọng về kinh tế - xã hội, văn hóa và môi trường; không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, được phẩm cho con người mà còn là những vùng sản xuất quan trọng về thủy sản, nông nghiệp, phát triển du lịch; đồng thời, chứa đựng nhiều giá trị đa dạng sinh học và là điểm đi trú của các loài chim nước, các loài thủy sinh quý hiếm. Đặc biệt, đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì chất lượng nước ở các sông hồ; lưu giữ nước; nạp nước ngầm; lưu trữ carbon; điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch hại. Vì vậy, dự án bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết hướng tới mục tiêu tăng cường nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của đất ngập nước và hỗ trợ hai tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy (Thái Bình) và Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).

ĐỨC DUNG

Hội thảo về hỗ trợ kỹ thuật điều trị HIV/AIDS

Chiều ngày 5/12, Sở Y tế tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động hỗ trợ kỹ thuật điều trị HIV/AIDS tuyến tỉnh. Tới dự có Giám đốc tổ chức Hải văn (Mỹ) tại Việt Nam (tổ chức hỗ trợ nhóm điều trị tuyến tỉnh); lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện, phòng khám ngoại trú HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chuyển giao kỹ thuật điều trị HIV/AIDS từ các phòng khám ngoại trú trung tâm y tế về bệnh viện tuyến huyện, Thái Bình gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác quản lý và điều trị. Được tổ chức Hải văn hỗ trợ kỹ thuật từ năm 2017, đến nay, toàn tỉnh đã chuyển giao, thành lập thêm 7 phòng khám ngoại trú HIV/AIDS đặt tại các bệnh viện đa khoa huyện. Các phòng khám dần đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, bước đầu khắc phục được một phần khó khăn trong công tác điều trị HIV/AIDS.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về kết quả cải tiến chất lượng theo thời gian; đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân về các dịch vụ chăm sóc, điều trị; sự hài lòng của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và người nhận kỹ thuật... Đặc biệt, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình tiếp nhận, quản lý, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS khi không còn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế; về việc thu hút bệnh nhân tích cực tham gia điều trị và tư vấn, giảm lây nhiễm ra cộng đồng.

Giám đốc tổ chức Hải văn đánh giá cao hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Thái Bình, đặc biệt là hiệu quả hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Thái Bình nói riêng, Việt Nam nói chung duy trì hỗ trợ kỹ thuật, tập trung vào các hoạt động nhằm giảm tỷ lệ, phân biệt đối xử đối với bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới.

HÀ DUNG

CỰU CHIẾN BINH XÃ HỒNG CHÂU

Góp phần đẩy lùi ma túy

Trong thành tích 13 năm liên tục được công nhận xã không có ma túy của xã Hồng Châu (Đông Hưng) có đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã.

Hồng Châu là xã nội đồng, xa trung tâm huyện, có 6 thôn với 4.500 nhân khẩu; 2 tuyến đường giao thông liên huyện chạy qua. Dù đã có Công ty May V.JONE đứng chân, giải quyết việc làm cho 2.800 lao động nhưng trung bình mỗi năm Hồng Châu vẫn có khoảng 700 - 800 người đi lao động, đi học xa quê. Khi tệ nạn ma túy ngày một gia tăng, khó kiểm soát, đã có một số đối tượng của xã bán buôn bán, sử dụng ma túy bị bắt. Lo sợ ma túy sẽ xâm nhập vào xã, gây mất ổn định an ninh trật tự, tác động xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, Hội CCB xã đẩy sự hướng dẫn của Hội CCB huyện và được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương



Thanh long ruột đỏ là một trong những cây trồng đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân xã Hồng Châu.

đã thành lập câu lạc bộ (CLB) phòng, chống ma túy gồm 67 thành viên với phương châm: công an là lực lượng nòng cốt, CCB là lực lượng xung kích của quần chúng nhân dân, quyết tâm đoàn kết không để ma túy len lỏi vào xã.

Công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng nhất trong công tác phòng, chống ma túy của địa phương để mọi người hiểu rõ những thủ đoạn, manh mối của bọn tội phạm và tác hại của ma túy, có biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh hiệu quả. Hàng năm, ban chủ nhiệm CLB đều tổ chức hội nghị truyền thông về phòng, chống ma túy cho toàn thể cán bộ địa phương, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS và cán bộ, hội viên CCB về tình hình tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng, cung cấp các giải pháp để phát hiện, ngăn ngừa, ngăn chặn không cho ma túy xâm nhập vào gia đình, khu dân cư. Tập trung tuyên truyền nhóm đối tượng có nguy cơ nghiện ma túy cao là những người đi làm ăn xa, sinh viên về địa phương, học sinh các trường THPT, THCS và thanh niên sinh sống tại địa

phương chưa có việc làm, các đối tượng ở nơi khác về thăm thân nhân...

Hội CCB xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và nhân dân các khu dân cư hưởng ứng tốt các phong trào: “CCB gương mẫu”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Tổ chức ký cam kết xây dựng 100% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% chi hội và gia đình hội viên CCB không mắc tệ nạn xã hội và ma túy. Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức điều tra các phong trào “Hãy nói không với ma túy”, “Đoàn thể cán bộ địa phương, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS và cán bộ, hội viên CCB về tình hình tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng, cung cấp các giải pháp để phát hiện, ngăn ngừa, ngăn chặn không cho ma túy xâm nhập vào gia đình, khu dân cư. Tập trung tuyên truyền nhóm đối tượng có nguy cơ nghiện ma túy cao là những người đi làm ăn xa, sinh viên về địa phương, học sinh các trường THPT, THCS và thanh niên sinh sống tại địa



Nghề mây tre đan ở Hồng Châu.

nơi khác đến đầu các thôn Văn Thụy, Đoàn Kết để tiêm chích ma túy. Đến nay, Hồng Châu chưa có trường hợp nào đang sinh sống tại địa phương tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma túy.

Nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, CLB phòng, chống ma túy hoạt động hiệu quả, an

THU HIỀN